

Số: 65/KH-KHCN

Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Tập trung cao thực hiện nội dung triển khai Đề án. Tích cực tham gia phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc đổi mới mô hình phát triển kinh tế.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ; đồng thời có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và có sự kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

II. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, tiếp tục nghiên cứu cắt giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

(Giao Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)

2. Về ban hành cơ chế, chính sách

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 296/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 01/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành “Quy định một số chính sách phát triển, thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, giai đoạn 2020-2025”

(Giao Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, 2020)

3. Phát triển các ngành, sản phẩm chủ lực

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng giải pháp phát triển cụm tương hồ vải thiều Lục Ngạn; Tiếp tục ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ nâng cao chất lượng quả vải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn như VietGAP, GlobalGAP,...; nâng cao sự đa dạng mẫu mã, bao bì. Tiếp tục nghiên cứu công nghệ bảo quản hiệu quả cho quả vải.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển đàn lợn, đàn gà theo hướng chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang hình thức trang trại, gia trại và chăn nuôi tập trung, từng bước giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, nhân rộng chăn nuôi hữu cơ; phát triển chăn nuôi nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; gắn chăn nuôi với tạo chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ. Tiếp tục nghiên cứu giống gà phù hợp, đặc trưng cho Yên Thế và các địa phương; tập trung nâng cao chất lượng đàn gà, tăng nguồn cung gà cho phân khúc cao cấp; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chuỗi liên kết, ổn định thị trường,...

(Giao Phòng Quản lý Khoa học chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)

4. Hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

Tiếp tục đồng hành, tăng cường mối quan hệ gắn bó với doanh nghiệp; thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản liên quan của tỉnh. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành “Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025”.

(Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, 2020)

5. Các giải pháp về khoa học và công nghệ

Khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp. Tư vấn cho các doanh nghiệp xác định sản phẩm, hàng hóa chủ lực, xác định và lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực tham gia vào đổi mới công nghệ. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia triển khai thực hiện dự án đổi mới công nghệ.

(Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)

Triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Tăng cường hiệu quả quản lý, năng lực kỹ thuật của hoạt động đo lường, thử nghiệm về năng suất, chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực tại địa phương; đánh giá trình độ, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa.

(Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)

Từng bước ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến trong sản xuất nông nghiệp.

(Giao Phòng Quản lý Khoa học chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Rà soát lại các nhiệm vụ, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ cần thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn tới. Đối với những nhiệm vụ đã có văn bản chỉ đạo hoặc có trong các kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung thực hiện ngay đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11.

Giao phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHTC.

Bản điện tử:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Kiên

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 65/KH-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện, hoàn thành
1	Triển khai đề tài cấp quốc gia nghiên cứu phát triển cụm tương hồ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang	Phòng Quản lý Khoa học	- Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ hợp tác kinh tế Quốc tế - UBND huyện Lục Ngạn	Giai đoạn 2018-2020
2	Triển khai đề tài cấp quốc gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Công ty Juran (Israel) bảo quản tươi quả vải và một số loại quả khác phục vụ xuất khẩu	Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ	- Phòng Quản lý Khoa học - Các đơn vị có liên quan	Giai đoạn 2018-2019
3	Thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung	Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ	- Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ - Các đơn vị có liên quan	Năm 2019
4	Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ	Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ	- Các đơn vị có liên quan	Năm 2019
5	Phát triển mạng lưới các tổ chức tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực nông nghiệp, nông thôn.	Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ	- Các đơn vị có liên quan	Thường xuyên
6	Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ	Phòng Quản lý Khoa học	- Các đơn vị có liên quan	Thường xuyên